

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เรื่องที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว คณบดีนางสาวแก้วใจ จันทร์ทิ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ ได้อ่านประกาศคณะกรรมการ
รณการันต์ ขุดคลองคันคิ้วศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ขึ้นทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมคือ ดำเนินการประชุมสภาสามัญชนสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๕๓ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ของเดือนมิถุนายน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญชนสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓

ประธานสภาฯ ครั้นในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญชนสมัยที่ ๑ ครี
งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขปรับปรุงรายงานฉบับนี้ก็
ขอเชิญสมัครรับ

นายจอม อนุชนสิน เวียงท่าบ่อประธานสภาฯ ขอให้อธิการแก้วใจ หน้าที่ ๒ ที่ท่านสภาฯ รับผิดชอบ ได้ขึ้นรับของ
ผลการพิจารณาข้อบัญญัติจากในนามประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติ
เป็น คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาว่าข้อบัญญัติข้อให้ประธานดำเนินการแก้ไขด้วย
ครับ และที่เพิ่มเติมตำแหน่งคณะกรรมการอีกสามท่านด้วยครับ คือ ๓ นายณรงค์วิทย์
นามสม คณะกรรมการ ๔ นายจอม อนุชนสิน คณะกรรมการ และ ๕ นายเขียนเตก ษ
แต่ คณะกรรมการด้วย

ประธานสภาฯ ครั้นแล้วผมจะให้อธิการสภาดำเนินการแก้ไขต่อไป "ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดมี
อะไรจะเสนอแก้ไขปรับปรุงอีกก็ขอเชิญครับ

นายสนใจ ทองเงิน เวียงท่าบ่อประธานสภาฯ ขอเป็นสมาชิก หมู่ที่ ๑ แต่ได้รายชื่อคนเป็นสมาชิก หมู่ที่ ๒
ครึ่งก่อนท่านประธานก็ยินได้รายชื่อคนในฐานะผู้เข้าประชุม แล้วท่านประธานบอก
ว่าขอโทษผมว่าคำขอโทษของท่านประธานเอิกใช้ได้แล้วครับ ถ้าท่านหลง ๆ ลืม ๆ อย่าง
นี้ ถาออกไปเถอะครับท่านประธานครับ เพราะถ้าหลงลืมอย่างนี้คือ ไม่พันท้องจะลืม
หน้าที่นั้นครับ

ประธานสภาฯ ครั้นแล้วขอโทษท่านสนใจ ทองเงินอีกครั้งหนึ่งที่ผมตรวจตอนในการพิมพ์รายงาน
ไม่ละเอียดเหมือนแต่ก่อนว่าขอโทษเป็นคำที่ดีที่สุด ไม่มีคำไหนไหนจะมากกว่าคำนี้ครับ
ท่าน ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอปรับปรุงแก้ไขก็ขอเชิญครับ
นายณรงค์วิทย์ นามสม เวียงท่าบ่อประธานสภาฯ ขอ ไม่รับรองรายงานฉบับนี้ขอรับ เพราะครั้งที่แล้ว
ผลผูกไปเมื่อรายชื่อท่านสนใจ ทองเงิน ตกไป และคำพูดที่ท่านประธานขอโทษก็ไม่

นศกรีน และยังมีเรื่อง อื่น ๆ ด้วยครับ และผมคิดว่าท่านคงจะมีข้อถกเถียงสมาชิก หมู่ที่ ๑ ไปอยู่หมู่ที่ ๖ ได้จนครบ และเรื่องการเบิกดูประวัติที่คนฝาก ไปยื่นที่หน่วยงานท่าน ประชานก็ไม่ได้บันทึกไว้จนครบ โปรดแก้ไขปรับปรุงด้วยครับ

ประธานสภาฯ ครั้นเมื่อเกี่ยวกับการบันทึกจากงานการประชุมบางตำบลที่ตกหล่นไปเพราะการติดกับการ บันทึกจะต่างกัน ไม่สามารถบันทึกทำพูด ได้ทุกตำบลบันทึกเรเน้นที่เป็นสาระและนิ ประ โยชน์ บางตำบลก็ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเขียนเป็นบันทึกจากงานการประชุม ยกเว้นแต่ว่าอาจจะตกหล่น ไปบ้างนอกก็ขอถือด้วยและทุกเรื่องที่เราสมาชิกตัดสินผม จะให้เขาปรับปรุงแก้ไข และผมเองก็จะพยายามตรวจสอบรายงานการประชุมให้เรียบร้อย ที่ดูครบถ้วน ส่วนเรื่องความผิดพลาดที่ทางเจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานไว้ที่หน้าผมใจ ทอผมไป เป็นสมาชิก หมู่ที่ ๖ จริยแล้ว ไม่ใช่ความผิดพลาดที่สำคัญจนผมถอน แต่พิมพ์ หมู่บ้านผิด ผมว่าอาการควรจะถอน ไปดูเรื่องที่ที่บ่งประจักษ์ชัดคือรื้อนคิดว่าครบ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอหรือปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมใน ครั้งนี้ก็จะเชิญนศกรีน เมื่อไม่มีคนขอมติจากที่ประชุม รับผิดชอบงานการประชุม ฉบับนี้ โปรดออกมิตด้วย

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๐ เรื่อง งดออกเรื่อง ๒ เรื่อง ขาดประชุม ๒ เรื่อง ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิธีการ

๓.๑ พิธีการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๓

ประธานสภาฯ ครั้นในวาระที่ ๓ เรื่องพิธีการ ข้อ ๓.๑ พิธีการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๕๓ ก่อนจะให้ฝ่ายบริหารเริ่มลงมือเกี่ยวกับเอกสารขอจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้เลขานุการ สภาฯ แจ้งระเบียบก่อนนศกรีน

เลขานุการสภาฯ เมื่อท่านประธาน สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดินันขอมแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายขาดเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรั้งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั้งเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘ และข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรั้งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั้งเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ตั้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกักหนัชุกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนี้เป็นอันพับไป
- (๔) ให้กระทำเฉพาะกิจการของอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ได้ตั้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๖) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกักหนัชุกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนี้เป็นอันพับไป
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอคคเงินสะสมคงเหลือเพื่อรอที่จะจ่ายทำใช้จ่ายประจันและกรณีฉุกเฉินที่มีสธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ทำนึ่งถึงฐานการคลัง และเสณิรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ ครันเม็กเสชาบุตรสภาฯแจ้งระเบียบแล้วขอเชิญนายกซึ่งแจ้งเหตุทุกใน การขอเสนอพิจารณาจ่ายสะสมเงินสะสม ในครั้งนีครัน

นายก อบต. เดือนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ชุกท่าน ข้อบัญญัติฉบับประมาธเราจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ได้ท่านสภาฯนี้ โสได้รับอนุมัติเห็นชอบ ไปแล้วแต่ยังขาดอยู่ที่แต่โครงการที่

เป็น โครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดตั้งจำไว้ในแผนงานเกษตรและชุมชน ที่ไม่มีบรรจุไว้ใน
 จัดบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เนื่องจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน ที่
 อบต. ได้จัดเก็บของหรือหน่วยงานของรัฐจัดเก็บและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกรณี
 อย่างจำกัด ไม่สามารถงบประมาณการเป็นรางวัลเพื่อตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ
 ประจำปี ๒๕๕๔ ได้ทางฝ่ายบริหาร ได้ประสานกับฝ่ายสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อหา
 ข้อสรุปในการดำเนินการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ในด้าน
 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา ถึงความจำเป็นของประชาชนต่อไป ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ
 ของโครงการแต่ละหมู่บ้านมีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอชดาดำน หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๐๕,๕๐๐
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๕.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. ใกล้เคียงถนนคสล.กว้าง
 ๕๕ - ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดคานแบบแปลนของ
 อบต.มะรุ่ย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏใน
 แผนงานเกษตรและชุมชน
๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายชอชบ้านคก หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๓๒๑,๐๐๐
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๑๒๑.๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตร.ม. ใกล้เคียงถนน
 คสล.กว้าง ๐.๒๐ - ๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 (รายละเอียดคานแบบแปลนของ อบต.มะรุ่ย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
 ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน
๓. โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๒๕,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดบ่อ
 น้ำดื่ม ขนาด ๑.๐๐ ม.ลึก ๓.๐๐ ม. พื้น คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.
 หน้า ๐.๑๘ ม. (รายละเอียดคานแบบแปลนของ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่าย
 จากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน
๔. โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๓๑,๕๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงก่อสร้าง
 พื้น คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๘ ม.และก่อสร้างหลังคา
 ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ม. (รายละเอียดคานแบบแปลนของ อบต.มะรุ่ย
 กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๒๕๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้น
 ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่

- น้อยกว่า ๑๑๖.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบแปลน ของ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏใน
แผนงานเกษตรและชุมชน
๖. โครงการขยายเขตประปา ขอยกพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๕๗,๖๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาโดยเดินท่อเมนใต้ ระยะทาง ๑๕๒๕ ม. ใช้ท่อ
pvc.๑๒" ชั้น ๕.๕๐ มม. จำนวน ๕๕๐.๐๐ ม. ท่อเมนใต้ PVC.๑๒" ชั้น
๕.๕๐ มม. จำนวน ๕๕๖.๐๐ ม. (รายละเอียดคานแบบแปลนของ อบต.
มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน
๗. โครงการบุกเบิกถนน สายซอยบ้านนา หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๑๗๕,๐๐๐ บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าบุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดคานแบบ
แปลนของ อบต.มะรุ่ย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตร
และชุมชน
๘. โครงการบุกเบิกถนน สายซอยพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๑๒๕,๕๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่า บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดคานแบบ
แปลนของ อบต.มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตร
และชุมชน
๙. โครงการก่อสร้างถนน ใต้ถุนวีร ท้าคำ หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๕๗,๖๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนน ใต้ถุนวีร ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๙.๘๐ ม. ยื่น ๓.๐๐ ม.
(รายละเอียดคานแบบแปลนของ อบต.มะรุ่ย กำหนด)ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน
๑๐. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยหมิงจิก หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐
เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๖.๐๐ ตร.ม. ให้อ่างรองหินคคู
ข้างละ ๑.๒๐๐๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดคาน
แบบแปลนของ อบต.มะรุ่ย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงาน
เกษตรและชุมชน
๑๑. โครงการก่อสร้างสนามสวนสุขภาพ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๒๑๔,๖๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสุขภาพขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๐๐ม. หน้า ๐.๑๒
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. พร้อม ไฟฟ้าสปอร์ติกไลท์ จำนวน

๔ ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบค.มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม
ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอสมิตรภาพ ๑ หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๔.๐๐ม.
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๖.๐๐ ตร.ม. โฉนดทางลงหินคลุกชั้นละ
๐.๒๐-๐.๕๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบค.มะรุ่ยกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตรและ
ชุมชน

๑๓. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังภายใน หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๓๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังภายในเพื่อสุขภาพจำนวน ๒๒ ชุด
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงาน
เกษตรและชุมชน

๑๔. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังภายใน หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๐๒,๒๐๐ บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่า จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังภายใน เพื่อสุขภาพจำนวน ๑๘ ชุด พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสมปรากฏในแผนงานเกษตรและ
ชุมชน

ซึ่งรวม ๑๔ โครงการด้วยกัน เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๔,๘๐๐บาท แต่เนื่องจาก
โครงการที่ ๑๒ หมู่ที่ ๖ ถึงขาดระยะเวลาดัง จึงไม่สามารถเสนอต่อสภาได้ในนามฝ่าย
บริหารของถนนผู้คิดโครงการที่ ๑๒ ดังกล่าว ยังคงไว้ ๑๑ โครงการ ในสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ นี้ด้วยครับ และโครงการต่าง ๆ ทั้ง ๑๓ โครงการสมาชิกทุก
ท่านก็ได้พิจารณาตามเอกสารและแบบแปลนประมาณการราคาต่าง ๆ แล้ว ผมในฐานะ
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้จัดสรรงบประมาณอย่างเต็มพร้อมที่สุด ไม่เลือกหมู่บ้าน โดหมู่บ้าน
หนึ่งจะเป็นการกระจายงบประมาณครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน แต่มีอยู่โครงการที่ ๘ ซึ่ง
เป็นโครงการภาพรวมของตำบล เพื่อดำเนินการ ในกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่
เร่งด่วน ที่สุดคือโครงการปลูกป่าถ้อยถ้อย กุ้ง และ ไร่ชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวก
ท่าน ใน โอกาสครบรอบ ๘๓ พระชนมพรรษา และต่อไปยังใช้ประโยชน์อีกมากมายผม
คิดว่า สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจตามที่ผมชี้แจงจนครบ

ประธานสภา

ครับเมื่อสมาชิกได้ชี้แจง โครงการต่าง ๆ เพื่อให้อาณาประชามีพิจารณาเพื่อจ่ายจากเงินสะสม
ประจำปี ๒๕๕๓ ในกรณีไปพัฒนาตาม โครงการที่ฝ่ายบริหาร ได้ผ่านอนุมัติหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยจะสอบถามวิธีการขอพิจารณาจ่าย
จากเงินสะสมในครั้งนี้อย่างละเอียด

นายชอม อนอนดิน เวียงท่ามประธานสภา สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ โครงการที่ฝ่ายบริหารสมาคมฯ ในโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล ของเขตฯ หมู่ที่ ๑ นั้น สมมติทราบมาว่าปากทางเข้าที่ดินยังมีปัญหาอยู่ไม่ทราบจะก่อสร้างอย่างไรขอได้ สมาชิก หมู่ที่ ๑ อธิบายด้วยครับ

นายก อบต. เวียงท่ามประธานสภา สมมติในที่ประชุมสมาชิก หมู่ที่ ๑ ในส่วนของปากทางเข้าของเขตฯ ถนนฯ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเพราะก่อสร้างจากด้านในสุดของซอยออกมาถึงบริเวณที่มีปัญหาหรือให้เสร็จสิ้นก่อนหลังจากนั้นค่อยหาทางแก้ไขในจุดปากทางหรือปากซอยที่มีปัญหาหรือต่อไปครับ ซึ่งการก่อสร้างโครงการนี้คล้ายกับการก่อสร้างถนนคสล. ของซอยท่ามที่เขต หมู่ที่ ๑ ที่ท่ามมาครับ

ประธานสภาฯ ครั้นมีสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยในการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้อยู่เชิญครับ เมื่อไม่มีคนขอยกจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาเห็นชอบอนุมัติในการเสนอขอยกจ่ายขาดเงินสะสมของฝ่ายบริหาร โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ขาดประชุม ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๑

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ ในเรื่องอื่น ๆ ระเบียบวาระที่ ๕ สมาชิก หรือฝ่ายบริหารท่านใดมีอะไรจะเสนอยกขอยกจ่าย

นายณรงค์วิทย์ นามสม เวียงท่ามประธานสภา สมาชิกและฝ่ายบริหารทุกท่านคะ ได้มีใ้โอกาสเจอกับชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ ซึ่งฝากเคลมว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ไม่มีใครเข้าไปดำเนินการขุดดินลูกรังสักคิวสักคิวไม่ได้ ขอให้สมาชิกหมู่ที่ ๑ เข้าไปดูแลด้วยครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

นายก อบต. คำดี เวียงท่ามประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ ๑ ที่ได้ช่วยเสนอปัญหาของหมู่ที่ ๑ แต่ขอได้ลงไปดูแลด้วยครับคิดอยู่ที่ถนนไม่ได้เป็นสาธารณะประโยชน์เข้าไปถึงปัญหาอันมากมหา ชาวบ้านที่เก็บเงินของที่ดินที่ใช้เส้นทางอยู่ก็จะเห็นทางสาธารณะ ไ้รถไม่ให้อำเข้าไปซ่อมบำรุงที่เงินเป็นที่มาของถนนที่ได้ดำเนินการบูรณะถนนสายของพัฒนาให้เป็นสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนต่อไปครับ

นายกฯ จิตเรือ เวียงท่ามประธานสภาฯ ขอฝากท่านประธานท่านไปชี้แจงบริหารเพราะชาวบ้านฝากกันว่ามีความต้องการขอยกจ่ายให้ดำเนินการด้วยครับ

นายณรงค์วิทย์ นามสม เวียงท่ามประธานสภาฯ ขอไม่ได้คิดแต่จะพูดถึงหลุมบ่อถนนเป็นหลุมเป็นบ่อของ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อฝู

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑-๒๕๕๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

ณ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อฝู

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ _____

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับทราบรายงานการประชุม

๒.๑ รับทราบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ ณ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ปรึกษา

๓.๑ พิจารณาเรื่องขาดเงินสะสมเพื่อกิจการประปา ตำบลบ่อฝู

๓.๒ พิจารณาเรื่องขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖

๓.๓ พิจารณารับโอนถนนทางหลวงชนบทสายหัวแหลม - บ้านคอก หมู่ที่ ๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ทราบ (ถ้ามี)

๔.๑ _____

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ _____